

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.50 บาท แนวน้มน้อค่า กรอบ 30.40-30.60 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดใช้นี้ที่ระดับ 30.50 บาท อ่อนค่าจากวานนี้เปิดที่ 30.45 บาท ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินหยวน เนื่องจากผลกระทบของความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีนและประเทศอื่น ๆ ที่รายงานข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนมากจากไวรัสโคโรนา คาดกรอบวันนี้ 30.40-30.60 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้ชำนาญการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.50 บาท อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางค่าเงินหยวน เนื่องจากผลกระทบของความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีนและประเทศอื่น ๆ ที่รายงานข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนมากจากไวรัสโคโรนา

*ทั้งนี้ คาดว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากปัจจัยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งนักลงทุนมีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งทำให้มีความต้องการในการแลกเงินบาทของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมีปริมาณลดลง เพราะโดยปกติในช่วงเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่อง สงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากมีสัดส่วนประมาณ 30% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม

*ล่าสุดทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนมากจากไวรัสโคโรนาแล้วจำนวน 25 ราย และมีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 830 ราย

*คาดกรอบวันนี้ 30.40-30.60 บาท

*ปัจจัยหลักที่ต้องติดตามคือประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา รวมถึงนโยบายของ นางคริสติน ลา การ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ออกมาระบุว่าจะทบทวนปรับกลยุทธ์นโยบายการเงิน โดยเฉพาะในประเด็นตัวเลขเป้าหมายของอัตราตัวเลขเงินเพื่อซึ่งปัจจุบันตั้งเป้าหมายไว้ที่ระดับ 2% แต่ยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย โดยคาดว่านางคริสติน ลา การ์ด อาจทบทวนปรับกลยุทธ์นโยบายการเงินปรับเป้าหมายตัวเลขอัตราเงินเพื่อเป็นกรอบตัวเลขเงินเพื่อแทน

*ขณะที่ผลประชุมล่าสุดของ ECB เมื่อคืนนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ย รวมถึงคงนโยบายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ต่อไปโดยใช้วงเงินประมาณ 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนต่อไปจนกว่าตัวเลขอัตราเงินเพื่อจะถึงเป้าหมายที่ 2%

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.6960 จากวานนี้ 97.6930

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 6,710.56 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 697.97 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.455 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้